



Thông tin Tham vấn

Bộ Y Tế Canada Cảnh Báo Người Dân Canada Không Sử Dụng Sản Phẩm Diệt Bọ Giường Không Được Đăng Ký

27 tháng 2, 2015
Công bố tức thời

Vấn đề:

Vào ngày 23 tháng 2, Bộ Y tế Canada đã ghi nhận một trẻ sơ sinh tử vong và các người thân trong nhà bị thương tích nghiêm trọng từ việc tiếp xúc với một vật phẩm hình như là loại thuốc trừ sâu phosphine. Có thêm một trẻ nữa bị chết vì chuyện này. Loại thuốc trừ sâu này, có độc tính cao đối với người và động vật, được nhập khẩu từ ngoại quốc để sử dụng cá nhân và đã được sử dụng trong nhà để diệt bọ giường (bedbug). Ở Canada, thuốc trừ sâu phosphine chỉ được phép bán cho các cá nhân có chứng chỉ hoặc giấy phép sử dụng thuốc trừ sâu thích hợp và không được phê duyệt sử dụng để diệt bọ giường. Ảnh hưởng sức khỏe do tiếp xúc với phosphine có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Bộ Y tế Canada cũng ghi nhận nhiều vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng máy phát ozone (máy sản xuất khí ozone) để diệt bọ giường. Sử dụng các thiết bị tạo ozone không an toàn và có thể gây ra các bệnh trạng về đường hô hấp như ho, đau ngực, khó thở, và gây khó chịu cho mắt, mũi và họng.

Bộ Y tế Canada cảnh báo người dân Canada về mối nguy hiểm lớn do sử dụng các sản phẩm diệt sâu bọ không được đăng ký, bao gồm các sản phẩm được nhập khẩu từ các nước khác hoặc đem về từ các chuyến du lịch ra ngoại quốc. Bộ Y tế nhắc nhở người dân Canada rằng thuốc trừ sâu chỉ được sử dụng theo hướng dẫn được ghi trên nhãn sản phẩm.

Ai bị ảnh hưởng:

Người dân Canada bị bọ giường quấy rối tại nhà.

Người sử dụng nên làm gì*

Bọ giường rất khó diệt. Bộ Y tế Canada tuyệt đối khuyến cáo nên thuê một chuyên viên kiểm soát sâu bọ có giấy chứng nhận để đối phó với tình trạng bọ giường. Tìm địa chỉ liên lạc của người diệt sâu bọ hoặc chuyên viên kiểm soát sâu bọ bằng cách liên lạc với [Hội Kiểm Soát Sâu Bọ Canada](#) hoặc bằng cách tìm người diệt sâu bọ ở địa phương ở những trang vàng (yellow pages) hoặc ở Canada411.ca

Người thuê nhà bị có bọ giường nên thông báo cho chủ nhà ngay và phải hỏi ý kiến nhân viên y tế công cộng về cách chống lây lan.

Ngoài việc thuê một chuyên viên kiểm soát sâu bọ có giấy chứng nhận, Bộ Y tế Canada khuyên những người đang đối phó với vấn đề bọ giường phải thực hiện [những hành động phòng ngừa và kiểm soát vật lý](#) như hấp, giặt và vứt đi những vật dụng gia đình.

Nói chung, những người chọn sử dụng thuốc trừ sâu phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau:

- Chỉ được sử dụng thuốc trừ sâu được Bộ Y tế Canada cấp phép và theo chỉ dẫn trên nhãn mác.
- Đọc kỹ nhãn mác cẩn thận trước khi mua hay sử dụng thuốc trừ sâu, để biết sản phẩm nào là tốt nhất cho tình trạng của quý vị và để sử dụng sản phẩm một cách an toàn.
- Không bao giờ sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trên người, vật nuôi hoặc giường chiếu trừ khi trên nhãn mác của chai thuốc trừ sâu nói rõ điều đó. Ví dụ, thuốc trừ sâu được đăng ký để sử dụng trên khung giường không có nghĩa là được sử dụng trên nệm hoặc bọc kê nệm.
- Không dùng loại thuốc trừ sâu dùng để sử dụng bên ngoài trong nhà.
- Không sử dụng thuốc trừ sâu trên cũi em bé, cũi chơi, hay đồ chơi.
- Không sử dụng thuốc trừ sâu tự chế tại nhà. Mặc dù trông có thể có vẻ đơn giản và vô hại, nhiều công thức thuốc trừ sâu tự chế tại nhà có thể gây nguy hiểm cho cả việc sản xuất và sử dụng. Chúng có thể gây hại cho quý vị và gia đình của quý vị.
- Hãy xem xét các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến việc mua thuốc trừ sâu và các hóa chất khác từ ngoại quốc và nhập khẩu vào Canada. Điều này có thể là phạm pháp và dẫn đến hành động thực thi pháp luật.

Bộ Y tế Canada đang làm gì:

Cơ quan Quản lý Kiểm soát Sâu bọ của Bộ Y tế Canada theo dõi kỹ lưỡng các sự cố an toàn liên quan đến việc kiểm soát bọ giường và sẽ có các hành động tuân thủ và thực thi khi cần thiết. Bộ Y tế tiếp tục tư vấn người dân Canada về [việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn](#) và cách để kiểm soát tốt sâu bọ tại nhà.

Trước khi đăng ký một sản phẩm thuốc trừ sâu, Bộ Y tế Canada tiến hành đánh giá một cách khoa học để bảo đảm rằng sản phẩm này đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường và y tế và có giá trị. Nếu việc sử dụng một sản phẩm gây ra rủi ro không thể chấp nhận đối với sức khỏe con người hoặc môi trường, thì sản phẩm này sẽ không được đăng ký để được sử dụng ở Canada.

Khi đăng ký sản phẩm thuốc trừ sâu, Bộ Y tế Canada chú trọng đặc biệt đến các nhóm nguy cơ, như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ, và người cao niên. Có những tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ những người có nguy cơ.

Để biết thêm thông tin:

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thuốc trừ sâu và các quy định, hãy liên lạc Dịch vụ Thông tin Kiểm soát Sâu bọ tại số 1-800-267-6315.

Các trang Web của Bộ Y tế Canada có nội dung liên quan:

[Bọ giường – Chúng là gì?](#)



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Canada

[Bộ giường - Làm sao tôi có thể ngủ được?](#)

[Bộ giường - Làm sao tôi có thể trừ được chúng?](#)

[Bộ giường - Làm sao tôi bảo đảm là chúng sẽ không quay trở lại?](#)

[Bộ giường - Làm sao tôi tránh được chúng khi đi du lịch?](#)

[Bộ giường - Tôi tìm kiếm thông tin ở đâu?](#)

[Báo cáo sự cố thuốc trừ sâu](#)

- 30 -

Media Enquiries (Truyền thông Giải đáp Thắc mắc):

Également disponible en français

Bộ Y tế Canada
(613) 957-2983

Public Enquiries (Giải đáp Thắc mắc cho Công chúng):

(613) 957-2991
1-866 225-0709